



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

### เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.โค้งยาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านตะคลองแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโค้งยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ 714,000.-บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวในวงเงินไม่ต่ำกว่า 357,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้รับแจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันครองกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคาจ้าง ระหว่างวันที่ 3 - 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันที่ 3 - 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เว้นวันหยุดราชการ และ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และ กำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 1,200.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 3 - 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4424-9765 และที่เว็บไซต์ [www.kongyang.go.th](http://www.kongyang.go.th), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th), [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th) (วันและเวลาขายเอกสารสอบราคาให้ยึดตามประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายณรงค์ เต็งสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง

**หมายเหตุ** การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยางได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น